

Kính gửi phụ huynh

Về việc xuất trình giấy bác sĩ chứng nhận đã chữa trị bệnh cúm Influencer.

Năm Reiwa 2 Tháng 12 Ngày 7
Hội đồng giáo dục Thành phố Isesaki

Tại Tỉnh Gunma, khi các em bị cúm Influencer mà phải nghỉ học, sau đó khi đi học lại cần phải nộp giấy chứng nhận của bác sĩ đã chữa trị khỏi. Từ năm Reiwa 2 đến năm Reiwa 3, là khoảng thời gian bệnh cúm dễ bị lây lan, Vì vậy hội y sĩ Tỉnh Gunma và phòng giáo dục của Tỉnh đã có chỉ thị là, mục đích để phòng chống dịch bệnh Corona mới, vì vậy 「bản báo cáo sau khi đã chữa khỏi cúm Influencer」 của phụ huynh phải nộp cho nhà trường đã được thay đổi. Khi kết quả là bị cúm Influencer, thì phải chữa trị và nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới được đi học lại. Để cho con em được nghỉ ngơi đầy đủ, và để giảm số lần đưa con đến bệnh viện, xin lưu ý và hiệp lực với các điều được ghi dưới đây.

Khi bị cúm 「Influencer」

(1) Khi đến khám bệnh, hỏi bác sĩ việc có thể đi học lại từ ngày nào
Ví dụ) 「Sau khi đã hết sốt thì mấy ngày sau có thể đi học lại được ?」

(2) Nhanh chóng thông báo cho nhà trường biết.

→ Khi đi học lại, theo nguyên tắc phải nộp 「**Giấy chứng nhận đã chữa trị khỏi cúm Influencer**」 (Nhưng, trường hợp có thể đi học lại sớm trước thời gian qui định cho nghỉ học
※ Bản mẫu số 1, cần phải xuất trình 「Giấy chứng nhận đã chữa trị」

※ Bản mẫu 1 「Giấy chứng nhận đã chữa trị」

Bản mẫu hiện đang sử dụng. Và nếu có lý do đặc biệt khác khi muốn đi học lại sớm, thì phải có giấy chứng nhận của Bác sĩ.

→ Ít nhất là phải đi khám và chữa trị tại bệnh viện là 2 lần.

【Theo nguyên tắc phải trình giấy dưới đây】

※ 「Giấy chứng nhận đã chữa trị bệnh cúm Influencer」

Khi đã cho kết quả là bị bệnh cúm Influencer, phải được bệnh viện xác nhận việc chữa trị và trong gia đình phải quan sát theo dõi thời gian chữa trị, sau đó mới ghi các tiết mục và nộp cho nhà trường.

→ Khi kiểm tra có kết quả là bị cúm Influencer, và nếu viết giấy báo cáo theo trình tự dưới đây, thì chỉ cần kiểm tra xác nhận tại bệnh viện 1 lần là đủ.

<Xác nhận kết quả tại bệnh viện · Quan sát quá trình tại gia đình >

* Hãy xem thêm mẫu ghi chép để xác nhận lại .

① Xác nhận với bác sĩ tại bệnh viện 「Ngày phát bệnh」

→ 「 2 Ghi ngày chẩn khám 」

→ Ghi ngày bắt đầu phát bệnh vào giấy 「Tiêu chuẩn qui định thời gian cho nghỉ học」

② Đo nhiệt độ cơ thể định kỳ, và xác nhận 「ngày giờ đã hết sốt」

→ Ghi chép ngày đã hết bị sốt vào giấy 「Tiêu chuẩn qui định thời gian cho nghỉ học」